

## BÁO CÁO

### Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Khóá XI

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 8.

Thực hiện Công văn số 10/HĐND-TH ngày 17/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện; Báo cáo số 17/BC-TĐB ngày 17/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI như sau:

#### I. Cử tri xã Ia Toi:

**1. Cử tri: Hồ Văn Đông, Mai Viêt Thách – Thôn 9: Hiện nay, bà con nhân dân trong thôn có khai hoang đất bờ lô, hợp thủy thuộc phần diện tích đất của doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cho thuê, để làm ruộng nước và trồng hoa màu góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Đề bà con nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi diện tích bờ lô, hợp thủy mà doanh nghiệp không trồng cao su để giao lại cho bà con canh tác, sản xuất.**

#### Trả lời:

Qua kiểm tra, rà soát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân xã, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó các cử tri đã được nghe, được giải thích, được trả lời thỏa đáng và các cử tri tham gia buổi tiếp xúc thống nhất nội dung trả lời và không có ý kiến gì thêm.

**2. Cử tri: Hồ Văn Đông – Thôn 9: Bản thân tôi có tham gia chiến đấu tại Vương quốc Cam pu chia và hiện nay vẫn còn đồng đội chưa được quy tập, tôi có nguyện vọng thăm lại chiến trường xưa. Đề nghị cấp thẩm quyền hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để tôi được đi thăm lại chiến trường xưa.**

#### Trả lời:

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Toi làm việc để nắm bắt thông tin của cử tri Hồ Văn Đông, qua làm việc hiện nay cử tri Hồ Văn Đông do thời gian quá lâu nên không nhớ thời gian, địa điểm tham gia chiến đấu, không rõ các địa danh nơi chôn cất liệt sĩ tham gia tại Campuchia nên không có cơ sở đề nghị các cấp có thẩm quyền mời Ông tham gia khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ. Về nội dung Ông có nguyện vọng thăm lại chiến trường xưa, Đơn vị đã

thông báo tình hình chính trị và chủ trương của hai Chính phủ nên Ông không có ý định thăm lại chiến trường xưa.

**3. Cử tri: Mai Viết Thách – Thôn 9: Đề nghị cấp thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại Thôn 9, Thôn Ia Dor để bà con xây dựng nhà ở, yên tâm lao động sản xuất.**

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, rà soát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân xã, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó các cử tri đã được nghe, được giải thích, được trả lời thỏa đáng và các cử tri tham gia buổi tiếp xúc thống nhất nội dung trả lời và không có ý kiến gì thêm.

**4. Cử tri: Trương Văn Thành – Thôn 9: Hiện nay trên địa bàn Thôn có 04 hộ (gồm: Lò Văn Tuấn, Hà Văn Chải, Trương Thị Lưu, Vi Văn Tiên) được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở (dự án 1 - Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi) đến nay các hộ gia đình đã hoàn thành việc xây dựng và đã được ban ngành của xã kiểm tra, nghiệm thu nhưng chưa giải quyết kinh phí hỗ trợ. Đề nghị UBND xã, huyện sớm giải quyết cho các hộ gia đình chi trả tiền công, mua vật liệu.**

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ủy ban nhân dân xã Ia Toi kiểm tra, rà soát để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả như sau:

**Năm 2022:** Ngân sách được giao: 160 triệu đồng thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

UBND xã lựa chọn thôn 9 để triển khai thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thôn tổ chức họp đồng thời cử lãnh đạo, công chức chuyên môn, mời đại diện UB MTTQ VN và các đoàn thể xã tham gia họp, lựa chọn đối tượng được thụ hưởng. Kết quả, 02 hộ: Hà Văn Chải, Lò Văn Tuấn được hỗ trợ.

UBND xã đã trình UBND huyện và đã được phê duyệt tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai. 02 hộ đã hoàn thành xây dựng trong năm 2022. (Năm 2022 chưa giải ngân vốn)

**Năm 2023:** Ngân sách bố trí: 160 triệu năm 2022 chuyển sang, UBND xã tiếp tục lựa chọn thôn 9 để triển khai thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thôn tổ chức họp đồng thời cử lãnh đạo, công chức chuyên môn, mời đại diện UB MTTQ VN và các đoàn thể xã tham gia họp, lựa chọn đối tượng được thụ hưởng. Kết quả, 02 hộ Mạc Văn Thành, Trương Thị Liu được hỗ trợ.

UBND xã đã trình UBND huyện và Văn phòng HĐND - UBND huyện đã trình UBND huyện tại tại Tờ trình số 23/TTr-VP, ngày 19/9/2023. Đối với 02 hộ Mạc Văn Thành, Trương Thị Liu chưa có Quyết định của UBND huyện. Hộ: Trương Thị Lưu đã xây dựng; Hộ Mạc Văn Thành chưa triển khai.

Các hộ chưa được hỗ trợ vì: Tại mục e, khoản 5, Điều 9 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu đối tượng thụ hưởng phải cung cấp bản sao (*được công chứng*) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất mang tên đối tượng chính sách được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Xét với điều kiện quy định thì 04 hộ chưa đủ điều kiện, các hộ là công nhân của Công ty cao su, đất xây dựng nhà được công ty tạm giao, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

**5. Cử tri: Nguyễn Trung Sỹ - Thôn 7: Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện xây dựng rãnh mương thoát nước. Vì hiện nay đã vào mùa mưa lượng nước từ trên đồi chảy xuống và tràn ra đường cuốn theo đất đá, cây khô rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.**

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc để trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Kết quả như sau:

Qua phối hợp và có biên bản làm việc với các đơn vị liên quan (*Hạt quản lý QL14C, UBND xã Ia Toi, Ban nhân dân thôn 7, cùng đại diện hộ dân thôn 7*) kiểm tra vị trí kiến nghị tại Km 100+490 (trái tuyến), Quốc lộ 14C, thôn 7, xã Ia Toi nhận thấy hệ thống thoát nước tự nhiên trước đây đã được các hộ gia đình san lấp và đặt cống thoát nước để làm đường đi vào nhà ở của các hộ gia đình, cống không đủ kích thước để thoát nước khi có mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều không kịp thoát làm cho nước chảy qua đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Hạt quản lý QL14C đã có ý kiến về Sở Giao thông vận tải tỉnh tại vị trí nêu trên. Sở Giao thông vận tải tỉnh đã có đề xuất Cục đường bộ Việt Nam bố trí nguồn vốn xây dựng rãnh thoát nước bằng BTXM để bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông vào mùa mưa.

Hiện nay, để xử lý trước mắt việc nước tràn qua đường khi có mưa lớn tại vị trí trên (*Km 100+940*), Hạt quản lý QL14C sẽ đào rãnh thoát nước để khơi thông dòng chảy về cống 2Ø150 ngang đường vị trí Km 100+980 đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

**6. Cử tri: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thôn 7: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện cấp đất ở cho 05 hộ dân còn lại tại điểm dân cư Làng cá để các hộ dân ổn định cuộc sống.**

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, rà soát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân xã, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó các cử tri đã được nghe, được giải thích,

được trả lời thỏa đáng và các cử tri tham gia buổi tiếp xúc thống nhất nội dung trả lời và không có ý kiến gì thêm.

**7. Cử tri: Nguyễn Huy Hiền – Thôn 7: Hiện nay các cấp có thẩm quyền đã triển khai cho người dân đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời cho người dân được biết là khi nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.**

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ủy ban nhân dân xã Ia Toi kiểm tra, rà soát đề trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả như sau:

- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, khẩn trương thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Phối hợp kiểm tra kỹ các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận nêu đúng, đầy đủ tiếp nhận giải quyết, hồ sơ sai hoặc chưa đầy đủ trả về yêu cầu bổ sung và tiếp nhận xử lý đúng quy trình, quy định. Cụ thể:

- Đối với Hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 được Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện đúng theo quy trình tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Đối với hồ sơ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện đúng theo quy trình tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn đã tiến hành hướng dẫn cho thôn trưởng các thôn trên địa bàn về nội dung Kế hoạch, lộ trình. Đến thời điểm báo cáo xã đã thành lập Hội đồng xét duyệt đăng ký đất đai cấp xã và ban hành Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai; thành lập Tổ đăng ký đất đai trên địa bàn xã. Qua đó vận động người dân thực hiện tốt công tác Đăng ký đất đai trên địa bàn các xã làm cơ sở xét duyệt hồ sơ tiến hành tham mưu cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định.

Thời gian từ khi hồ sơ đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận (*Cấp huyện, cấp xã*) không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

được tăng thêm 15 ngày (đối với địa bàn huyện Ia H'Drai: 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

## **II. Cử tri xã Ia Dom:**

**1. Cử tri Hà Văn Hợp – Thôn 1: Hiện nay bộ công chiêng được huyện cấp cho Thôn đã bị hư hỏng không sử dụng được. Đề nghị UBND quan tâm sửa chữa, để phục vụ các Lễ hội truyền thống của các dân tộc.**

### **Trả lời:**

Việc trang bị công, chiêng cho thôn trên địa bàn huyện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Thôn 1, xã Ia Dom đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp bộ công, chiêng của người dân tộc Thái theo nhu cầu đề xuất và nguyện vọng của Nhân dân.

Việc trang bị bộ công, chiêng được Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét kỹ phù hợp với văn hóa đặc thù của từng dân tộc thiểu số, có sự góp ý của đơn vị tư vấn, kiểm duyệt sản phẩm của nghệ nhân lành nghề có kinh nghiệm và thẩm định của các đơn vị liên quan. Công tác bàn giao bộ công, chiêng có sự giám sát và chứng kiểm của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom và đại diện thôn 1, xã Ia Dom bảo đảm số lượng, chất lượng.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa công chiêng của các dân tộc, lồng ghép trong báo cáo đánh giá cuối năm và giai đoạn. Nhưng vì là nhạc cụ, trong quá trình sử dụng theo thời gian sẽ có sự hư hỏng và âm điệu không được chuẩn như ban đầu. Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Dom kiểm tra, đánh giá tình trạng theo như phản ánh của người dân và lập danh sách nghệ nhân thôn 1, xã Ia Dom đưa bộ công chiêng của thôn tham gia tập huấn về chỉnh âm công, chiêng khi có Kế hoạch hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để hướng dẫn cách sử dụng cũng như để các nghệ nhân chỉnh sửa lấy lại âm điệu và hướng dẫn sử dụng cho phù hợp.

### **2. Cử tri: Lương Văn Thiên – Thôn 1:**

**- Hiện nay thùng rác cấp cho Thôn còn ít, khoảng cách thùng rác xa, khó cho việc thu gom rác thải. Đề nghị UBND huyện cấp thêm thùng rác tại các Thôn.**

**- Hệ thống nước sạch hiện nay, tại Thôn 1 mới cấp được khoảng ½ thôn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, tiếp tục lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ còn lại của Thôn 1.**

### **Trả lời:**

**2.1. Đối với nội dung: Hiện nay thùng rác cấp cho Thôn còn ít, khoảng cách thùng rác xa, khó cho việc thu gom rác thải. Đề nghị UBND huyện cấp thêm thùng rác tại các Thôn.**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện kiểm tra, rà soát kết quả như sau:

Trong phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã được Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã Ia Toi, Ia Dom, tới các thôn có nêu rõ nội dung “*Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để rác thải sinh hoạt vào bì nilon, thùng xốp hoặc thùng đựng chuyên dùng (do đơn vị bố trí, nếu có)... tại trước vỉa hè trước nhà vào thời gian từ 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, để xe đến thu gom*”. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiểm tra, rà soát cân đối toàn bộ số thùng rác hiện có để triển khai đặt tất cả các thùng rác chuyên dụng tại các vị trí cấp thiết, phát sinh rác thải nhiều gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến quá trình thu gom. Còn một số vị trí còn lại rác thải sinh hoạt phát sinh ít, người dân chủ động để rác vào bì nilon, thùng xốp,... đơn vị thực hiện thu gom, xử lý theo đúng quy định.

**2.1. Đối với nội dung:** *Hệ thống nước sạch hiện nay, tại Thôn 1 mới cấp được khoảng ½ thôn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, tiếp tục lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ còn lại của Thôn 1.*

Cụ thể tại địa bàn Thôn 1 xã Ia Dom, hệ thống tuyến ống cấp III đã được đầu tư xây dựng và bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng tổng chiều dài 1.271m chạy dọc hai bên đường khu dân cư, tuy nhiên hệ thống tuyến ống cấp III chưa được thi công đến cuối Thôn 1. Cho đến thời điểm hiện nay Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đã triển khai đấu nối, lắp đặt ống và đồng hồ đo từ đường ống cấp III đến tường rào hoặc ranh giới đất cung cấp nước từ công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai cho tất cả người sử dụng có nhu cầu đã đăng ký tại những vị trí đã có đường ống cấp III đi qua trước nhà. Còn lại những vị trí chưa có đường ống cấp III đi qua thì đơn vị chưa thể đấu nối, lắp đặt ống và đồng hồ đo.

**3. Cử tri: Phạm Văn Thành – Thôn 1:** *Hàng năm lượng giống lúa cấp về cho dân quá ít không đủ để bà con gieo trồng. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thêm cho nhân dân gieo trồng.*

**Trả lời:**

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, Chính sách hỗ trợ để bảo vệ phát triển đất trồng lúa quy định về mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;
- Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Với mức hỗ trợ theo quy định nêu trên chỉ hỗ trợ người dân 1 phần giống lúa để gieo trồng (*diện tích đất trồng lúa được cập nhật hàng năm và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường*).

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian đến sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm giống lúa để bà con gieo trồng (*nếu có*).

**4. Cử tri: Trần Minh Quỳnh; Phạm Thị Minh Hiếu – Thôn 2: Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không thuộc diện được tạm giao đất.**

Trả lời:

Qua kiểm tra, rà soát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân xã, phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó các cử tri đã được nghe, được giải thích, được trả lời thỏa đáng và các cử tri tham gia buổi tiếp xúc thống nhất nội dung trả lời và không có ý kiến gì thêm.

**5. Cử tri: Vi Văn Thao – Thôn 2: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo kéo điện cho các hộ dân thuộc lô 2 khu dân cư mới, tại điểm Trường Nguyễn Du – Thôn 2. Hiện nay chưa có điện.**

Trả lời:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp với Điện lực Thành phố Kon Tum - Tổ điện lực huyện Ia H'Drai và Ủy ban nhân dân xã Ia Dom kiểm tra vị trí kiến nghị của cử tri nêu trên. Các hộ dân thuộc lô 2 khu dân cư nằm sau điểm trường TH Nguyễn Du, thôn 2, xã Ia Dom (*thuộc lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 734 đất chuyển đổi trồng cao su thuộc Công ty Cao su Sa Thầy quản lý*) được Nông trường cao su Suối Cát bố trí đất ở vào năm 2020 gồm 11 hộ là công nhân nông trường. Các hộ này sinh sống, xây dựng nhà vào năm 2022, điện sinh hoạt chủ yếu kéo từ các trụ điện nằm dọc tuyến đường 14C (*lô 1*) cách xa vị trí nhà ở (*lô 2*) khoảng 100m.

Ngày 17/6/2024 Điện lực TP Kon Tum đã ban hành Thông báo số 436/TB-ĐLTPKT về việc đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình điện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1147/UBND-TH ngày 26/6/2024 về việc rà soát đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn gửi đến UBND các xã để đăng ký kéo đường dây, đầu tư hệ thống điện tại khu vực có nhu cầu.

**6. Cử tri: Hoàng Văn Đài – Thôn 2:**

- *Hiện nay, giá thu gom rác thải của huyện quá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh giá thu gom rác thải hợp lý.*

- *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục nguồn nước tập trung đảm bảo ổn định cung cấp nước cho nhân dân sử dụng, phục vụ nước trong sinh hoạt.*

**Trả lời:**

**6.1. Đối với nội dung:** *Hiện nay, giá thu gom rác thải của huyện quá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh giá thu gom rác thải hợp lý*

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, giao đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thực hiện hoạch toán, thẩm định đơn giá (*tạm thời*) thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện theo đúng quy định, định mức của nhà nước (*nhân công, vật liệu, phương tiện ...*) và theo đúng thực tế tại địa phương. Đặc thù địa bàn huyện dân số còn ít, khoảng cách các khu dân cư cách xa nhau nên tuyến đường thu gom dài, chi phí thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tăng.

**6.2. Đối với nội dung:** *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục nguồn nước tập trung đảm bảo ổn định cung cấp nước cho nhân dân sử dụng, phục vụ nước trong sinh hoạt.*

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đã triển khai việc đấu nối, lắp đặt ống và đồng hồ đo từ đường ống cấp III đến tường rào hoặc ranh giới đất cung cấp nước từ công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H'Drai cho tất cả người sử dụng có nhu cầu đã đăng ký tại những vị trí đã có đường ống cấp III đi qua trước nhà. Đồng thời cũng đã thường xuyên kiểm tra hệ thống tuyến ống, khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng xảy ra, cung cấp nước liên tục đến người sử dụng. Ủy ban nhân dân huyện đã trình phương án giá nước sinh hoạt do công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H'Drai cung cấp lên cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đơn giá nước sinh hoạt trên địa bàn huyện, nên vẫn chưa triển khai được công tác thu phí sử dụng nước. Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho đơn vị chuyên môn tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo cấp nước an toàn, hiệu quả.

**7. Cử tri: Nguyễn Thị Thùy – Thôn 2: Đề nghị các cấp quan tâm giải quyết hỗ trợ cây trồng trên đất khi giải phóng mặt bằng thi công Đại đội 186. Từ năm 2017; 20218 đến nay chưa được hỗ trợ.**

**Trả lời:**

Đối với nội dung này trước đây Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 684/BC-UBND ngày 02/11/2023 để trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp tục giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tiến hành làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:

(1). Vị trí đất xây dựng Đại đội BB186/Ban CHQS huyện được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về “thỏa thuận vị trí đất xây dựng Đại đội cơ động huyện Ia H'Drai” do đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND huyện ký. Nội dung báo cáo nêu rõ:

Tên lô đất: Đất xây dựng Đại đội cơ động huyện Ia H'Drai.



Địa điểm: Thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Vị trí: Tiểu khu 738, 744.

Diện tích: 11 ha.

Hiện trạng: Đất lâm nghiệp thuộc UBND xã Ia Toi quản lý.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện là đơn vị tiếp nhận bàn giao và sử dụng các công trình được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư, xây dựng.

(2). Căn cứ Thông báo số 22/TB-UBND ngày 22/4/2015 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi về việc cấm canh tác đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch trung tâm huyện mới thuộc Tiểu khu 747, 738; Thông báo số 15/TB-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi về việc cấm canh tác đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch trung tâm huyện mới thuộc Tiểu khu 747, 738; Biên bản làm việc (ngày 13/4/2016) của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi, xã Ia Dom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các hộ gia đình về giải quyết đơn thư của các hộ dân làm cây nông nghiệp trên đất quy hoạch công trình Nhà nước.

Một số hộ dân thôn 2, xã Ia Dom canh tác trên đất thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi là vì các hộ gia đình trên là công nhân của Công ty Cao su Sa Thầy, các lô cao su được giao cho công nhân là đất thuộc địa phận xã Ia Toi quản lý, việc các hộ gia đình trồng cây lâu năm trên đất là trái quy định.

Chủ trương cho phép công nhân tận dụng các bờ lô, tụ thủy để trồng cây ngắn ngày nhưng một số hộ gia đình thuộc thôn 2 xã Ia Dom đã trồng cây lâu năm là sai quy định. Ủy ban nhân dân của 02 xã Ia Toi và Ia Dom đã có nhiều buổi làm việc về vấn đề trên, nhưng các hộ vẫn lợi dụng chủ trương để phát quang, mở rộng diện tích để sử dụng vào mục đích khác.

Đối chiếu với các văn bản liên quan thì các hộ dân không thuộc diện được hỗ trợ, đền bù khi giải phóng mặt bằng.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khốa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 8 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện;
- UBND các xã;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàn**